



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา  
กลุ่มอำนวยการ

ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ กลุ่มอำนวยการ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	นายภัทรคม ไส่ส่อง
๐๐๒	นายพรชัย กะมะ
๐๐๓	นายจักรกฤษณ์ พุ่มคล้าย

**วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก**

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จะดำเนินการประเมินโดยการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

๑. ตำแหน่งพนักงานขับรถ กลุ่มอำนวยการ

๑.๑ สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

๑.๒ สอบปฏิบัติ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

**หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ**

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ	คะแนน
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง	๖๐ คะแนน
ปฏิบัติ	๔๐ คะแนน
รวม	๑๐๐ คะแนน

/เกณฑ์การตัดสิน...

## เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

## การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

## การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตามระเบียบการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ซึ่งการจ้างงานจะไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายประกันสังคม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒



(นางสาวอมวสี อัมพันศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่